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Hundaeftirlit er eitt af þeim verkefnum sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ber ábyrgð á og 
felst það í framfylgd ákvæða hundsamþykktarinnar. Óskað er upplýsinga um umfang, fjölda 
einstakra verkefna sem Hundaeftirlitið sinnti árið 2018 og 2019. Með hvaða hætti hefur 
Hundaeftirlitið beitt sér til að fækka óskráðum hundum í borginni?Hversu oft hefur 
Hundaeftirlitinu verið tilkynnt um lausagöngu hunda sl. 2 ár?  Hversu oft og hversu margir 
hundar sl. 2 ár verið færðir í geymslu vegna óþæginda sem þeir valda, vegna óþrifnaðar eða 
vegna þess að þeir hafa raskað ró manna? Komið hefur fram að það taki mörg ár að leysa sum 
mál sem koma inn á borð hundaeftirlitsins. Hvernig mál er eru það sem tekur fleiri ár að leiða 
til lykta? Ef Hundaeftirlitið er með hund í geymslu getur eigandinn leyst út hund sinn og 
fengið reikninginn í heimabanka? Ef ekki, hverjar eru ástæðurnar? Hversu margir af þeim 
hundum sem Hundaeftirlitið hefur haft afskipti af með einhverjum hætti eru ekki skráðir? 
Hversu margir af þeim hundum sem Hundaeftirlitið hefur haft afskipti af með einhverjum 
hætti eru skráðir en hafa farið á hundanámskeið?


